



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระออม
เรื่อง แผนการปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท.๐๓๑๓.๔/ว ๑๕๐๐ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่อง คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้จัดทำเฉพาะรายการพัสดุประเภท ครุภัณฑ์ ที่วงเงินในการจัดหาเกิน ๑ แสนบาท ขึ้นไป และพัสดุ ประเภท ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินในการจัดหา เกิน ๑ ล้านบาท ขึ้นไป

องค์การบริหารส่วนตำบลกระออม ไม่มีการดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลกระออม ไม่มีรายการพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์ ที่วงเงินในการจัดหาเกิน ๑ แสนบาท ขึ้นไป และพัสดุ ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินในการจัดหาเกิน ๑ ล้านบาท ขึ้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นางสาวกาญจนา คงสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระออม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม อำเภอตำบองทาบ จังหวัดสุรินทร์

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดหา (ศค.2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน	กำหนดขึ้นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่ง มอบภายใน (วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
-	-	ไม่มี	-	-	-	-	-	-	-



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกระออม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ที่ -

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดทำแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลกระออม

ตามคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๑๕๐๐ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่อง คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้จัดทำเฉพาะรายการพัสดุประเภทครุภัณฑ์ ที่มีวงเงินในการจัดหาเกิน ๑ แสนบาท ขึ้นไป และพัสดุ ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินในการจัดหาเกิน ๑ ล้านบาท ขึ้นไป นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลกระออม ไม่มีการดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลกระออม ไม่มีรายการพัสดุประเภทครุภัณฑ์ ที่วงเงินในการจัดหาเกิน ๑ แสนบาท ขึ้นไป และพัสดุ ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินในการจัดหาเกิน ๑ ล้านบาท ขึ้นไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสมบัติ อู่สำหัตติ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)

(นางสาวต๋มทอง สุขประเสริฐ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)

(นางสาวกาญจนา คงสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นางสาวกาญจนา คงสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายองค์การบริหารส่วนตำบลกระออม